

Iran phát động cuộc tấn công trả đũa Israel



Vào ngày 1/4/2024, tại Damascus, thủ đô của Syria, tòa nhà phụ của lãnh sự quán Iran bị tấn công, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp và nhân viên an ninh đang tìm kiếm những người sống sót tại hiện trường

Huyền Anh

Vào rạng sáng ngày Chủ nhật (14/4), Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đây được xem là hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữa hai quốc gia thù địch trong khu vực.

*-Israel bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran
-Iran tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công*

Theo ghi nhận, vào khoảng rạng sáng ngày 14/4, còi báo động không kích đã vang lên lần đầu tiên tại miền nam Israel, báo hiệu sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) do Iran điều khiển.

Ngay sau đó, tiếng còi báo động và tiếng nổ được ghi nhận tại Jerusalem và nhiều khu vực khác trên khắp Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đã được kích hoạt và thành công đánh chặn một số máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

Đây là lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào Israel.

Israel bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran

Trong một bản cập nhật tình hình, Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF),

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo tấn công Israel, gây thiệt hại nhẹ cho một căn cứ quân sự ở miền Nam. Các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn do Iran thực hiện vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Arrow của Israel đã thành công đánh chặn "hầu hết tên lửa và máy bay không người lái tấn công" trước khi chúng xâm phạm không phận Israel.

Ông Hagari khẳng định: *"Nhờ vào Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Arrow tiên tiến, Israel đã đánh chặn thành công và tiếp tục đánh chặn hàng chục UAV tấn công, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo bên ngoài biên giới Israel"*.

"Một số tên lửa của Iran đã rơi vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nhẹ cho căn cứ quân sự nhưng không có thương vong. Duy chỉ có một bé gái bị thương nặng và chúng tôi hy vọng bé sẽ sớm bình phục".

Bé gái 7 tuổi này bị thương nặng do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa Israel đánh chặn một UAV tấn công của Iran.

Chuẩn Đô đốc Hagari khẳng định Israel đã xác định được hơn 200 loại UAV tấn công, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình khác nhau được các lực lượng của chế độ Iran phóng vào Israel.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari khẳng định: "Hiện sự việc vẫn đang diễn ra, máy bay của chúng tôi vẫn đang trên không để đánh chặn các mục tiêu, và chúng tôi sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Israel. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ Nhà nước Israel".

Israel đã đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi kể từ 22h30 GMT ngày 13/4 (5h30 sáng 14/4 giờ Việt Nam). Iraq cũng đã đóng cửa không phận và ngừng mọi hoạt động bay nội địa sau vụ tấn công của Iran vào Israel. Jordan, quốc gia nằm giữa Iraq và Israel, trước đó cũng đã đóng cửa không phận.



Iran tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đưa ra một loạt tuyên bố trên mạng xã hội về việc hoàn tất chiến dịch tấn công nhằm vào Israel.

Theo tuyên bố của Iran, chiến dịch tấn công được thực hiện để đáp trả vụ không kích của Israel vào các cơ sở ngoại giao Iran ở Damascus (nằm ở phía Tây Nam của Syria), khiến 7 nhân viên Iran và 6 công dân Syria thiệt mạng.

"Chiến dịch tấn công có thể được coi là đã kết thúc", tuyên bố cho biết. Tuy nhiên, Iran vẫn đe dọa sẽ thực hiện các hành động đáp trả mạnh mẽ hơn trong tương lai nếu Israel *"lặp lại sai lầm"*, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ, đồng minh của Israel, *"giữ lập trường trung lập"*.

"Đây là cuộc xung đột giữa Iran và chế độ bất hợp pháp Israel, và Hoa Kỳ PHẢI GIỮ LẬP TRƯỜNG TRUNG LẬP!", tuyên bố nhấn mạnh.

Iran khẳng định chiến dịch tấn công nhằm vào Israel "được thực hiện dựa trên Hiến chương LHQ về quyền tự vệ hợp pháp" và là "hành động đáp trả hành động xâm lược của chế độ Do Thái chống lại các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus", khiến 7 nhân viên Iran và 6 công dân Syria thiệt mạng.

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds tinh nhuệ và cấp phó của ông này nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công.

"Hành động này nhằm thực thi quyền tự vệ vốn có của Iran theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời đáp trả các hành động xâm lược quân sự tái diễn của Israel, đặc biệt là vụ tấn công vũ trang ngày 1/4/2024 nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Iran, vi phạm Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp Quốc", tuyên bố bổ sung.

Trước đó, vào ngày 1/4, Phái bộ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên Hợp Quốc đã lên án Liên Hiệp Quốc về việc không hành động trước "hành vi xâm lược" của "chế độ Do Thái" đối với các cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus.

Tuyên bố của phái bộ Iran nêu rõ: "Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động xâm lược đáng trách của chế độ Do Thái đối với các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus và đưa thủ phạm ra trước công lý, thì yêu cầu Iran trừng phạt chế độ này có thể đã được xem xét lại".

Căng thẳng giữa Iran và Israel đã gia tăng trong những tuần gần đây sau một loạt các vụ tấn công qua lại giữa hai bên.

Kể từ năm 2015, Iran và Hezbollah, một tổ chức phiến quân do Iran hậu thuẫn, đã duy

trì sự hiện diện quân sự ở Syria. Hoạt động của họ diễn ra phối hợp chặt chẽ với quân đội và chính phủ Syria.

Israel cáo buộc Iran và Hezbollah sử dụng lãnh thổ Syria để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các mục tiêu của Israel. Việc này đã dẫn đến leo thang căng thẳng nghiêm trọng trong khu vực và gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Israel.

Huyền Anh tổng hợp

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/CA%2B7Q7z98p7XMTsMg23zUcwwQ0h33aGFHM9OxOsaX6SE1U9UveA%40mail.gmail.com>.

www.vietnamvanhien.org

